



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามมติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอื่นนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย

ที่	ลำดับที่ สอบแข่งขันได้ กศจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อ -สกุล	ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	หมายเหตุ
๑	๖๔	นางสาวพิมพ์วัฒนา รักบุญ	คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	

จึงให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย ในรายดังกล่าว นอกนั้นคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประไพ ช่างสลัก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด